



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๐๐๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ทราบ)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอธิการบดีได้เสนอชื่อ ดร.วรงค์ นันทภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมฯ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้รับทราบ ดร.วรงค์ นันทภักดิ์ ตอบรับเป็นประธานกรรมการส่งเสริมฯ แล้ว นั้น

เพื่อให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในข้อ ๖ กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการ และจะให้ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้”

และประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้จัดการประชุมนครอบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือร่วมกันในการเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในวาระต่อไป โดยได้พิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการฯ ชุดเดิม และเห็นสมควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนคณะที่ปรึกษาที่มีจำนวนมากขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตามรายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมฯ และประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคนใหม่ จำนวน ๒ คน ((๑) นายนิธิ แสง และ (๒) นางพรณี เชิญรำไพ)

ทั้งนี้ อธิการบดีได้พิจารณา “ร่าง” รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ แล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ